

เอกสารประกอบตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส
๐๒๕ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประเด็นการมีส่วนร่วมในการเป็นองค์คณะบุคคลในการบริหารงานวิชาการ
ประเด็นเครือข่ายการพัฒนาการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ ดำเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบนวัตกรรม SKT1 HAPPY Model ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสนับสนุน ทั้งหน่วยงานทางการศึกษาอื่น หน่วยงานเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น ในการร่วมขับเคลื่อนในภารกิจงานด้านงานของเขตพื้นที่อย่างหลากหลาย

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ขับเคลื่อนภารกิจในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมหลายมิติ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการจัดการศึกษา ทุกมิติของการจัดการศึกษา ดังนี้

ประเด็นการมีส่วนร่วมในการเป็นองค์คณะบุคคลในการบริหารงานวิชาการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิญบุคคลภายนอกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่ (ก.ต.ป.น.) ซึ่งเป็นองค์คณะบุคคลที่มีบทบาท อำนาจหน้าที่ ในการบริหารงานวิชาการในระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

การมีส่วนร่วม ได้ร่วมในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหาร และการดำเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ เช่น การกำหนดแผนการพัฒนาการศึกษา แผนนิเทศ ติดตามคุณภาพ สถานศึกษา ร่วมเป็นคณะนิเทศ ติดตามสถานศึกษาในสังกัด

ผลการมีส่วนร่วม มีแนวทางการพัฒนาการศึกษา และกระบวนการนิเทศ ติดตามช่วยเหลือ สถานศึกษาในสังกัด ที่ตรงตามบริบทความต้องการของสถานศึกษา รวมถึงร่วมตรวจสอบ ประเมินผลคุณภาพ การศึกษาอย่างเที่ยงตรง เพื่อนำผลที่ได้สู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การนำผลการมีส่วนร่วมไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการศึกษา มีรูปแบบการนิเทศที่เกิดจากการริเริ่ม และพัฒนาขับเคลื่อนเชิงบูรณาการโดยมี คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นองค์คณะร่วม ขับเคลื่อนกระบวนการนิเทศอย่างเป็นรูปธรรม การนิเทศด้านงานวิชาการ เน้นคุณภาพด้านเด็ก ผู้เรียน ด้าน ครูผู้สอนและด้านผู้บริหาร ที่พัฒนากระบวนการและเครื่องมือที่ใช้ คือ แบบประเมินห้องเรียนคุณภาพตามจุดเน้น “กายภาพที่ดีสู่คุณภาพที่ดีขึ้น” และแบบประเมินคุณภาพผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพตามจุดเน้น “กายภาพที่ดีสู่คุณภาพที่ดีขึ้น”

ทำเนียบคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1



นายวัลลภ วิบูลย์กุล

ประธานกรรมการ



นายบุญเกิด เพือกใต้
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา



นางกมลวรรณ ตั้งสุขสันต์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน



นางอุไรวรรณ โพธิ์นาค
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย



นายเยี่ยม ต้นกลิ่น
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม



นายบรรดิษฐ์ ม่วงอ่อง
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัย
และประเมินผล



นายนครินทร์ ผิวอ่อน
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของรัฐ



นางสมใจ สุจจริต
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของเอกชน



นางบำรุงรัตน์ เจนวนาวิน
กรรมการและเลขานุการ



การประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
ในการกำหนดจัดทำแผนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา



Sukhothai Primary Educational Service Area Office 1

วารสารฉบับที่ 117 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566



วันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.

นายวัลลภ วิบูลย์กุล ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมพระราชพฤตมาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

055 616 180

สพป.สุโขทัย เขต 1

www.sukhothai1.go.th

รายงาน/ภาพ : นางสาวนรมน ขำจิ้น

055 613 640

37 หมู่ที่ 1 ถนนจรดวิถีถ่อง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000

งานประชาสัมพันธ์ : กลุ่มอำนวยการ



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ

ประเมินห้องเรียนคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2566

ฉบับที่ 13/2567 ประจำวันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2567

นายประนอม อินทโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ



วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2567

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ นำโดย นายประนอม อินทโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
เข้ารับการประเมินการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศติดตาม และประเมินห้องเรียนคุณภาพ
ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีคณะกรรมการการประเมินดังนี้

1. นางกมลวรรณ ตั้งสุขสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตะเข้งงามสามัคคีวิทยา (ประธานกรรมการ)
2. นางปิยฉพร แสงเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าภะ (กรรมการ)
3. นางศรีณัฏฐารัตน์ พรหมลา ศึกษาธิการ (กรรมการและเลขานุการ)

ทางโรงเรียน ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการการประเมินที่ได้ให้คำชี้แนะ แนวทางการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัด
ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้

096 -9810187

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

f s.ร.บ้านหนองมะเกลือ สุโขทัย





ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านสามพวง (สามัคคีพิทยา)

13 มีนาคม 2567

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2566



วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

นำโดย นายอภิรักษ์ สาบ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามพวง (สามัคคีพิทยา) พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการนิเทศ ปีการศึกษา 2566 ขอบขอบคุณท่าน ผอ.นครินทร์ ฝิวอ่อน ท่านผอ.สุทัศน์ หลินเจริญ และท่านศน.ประพรศิลป์ ชมนก ที่ได้มาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ในครั้งนี้ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณสำหรับคำแนะนำ แนวทาง และกำลังใจ มา ณ โอกาสนี้



กายภาพที่ดี สู่คุณภาพที่ดีขึ้น
รักสุดหัวใจ...สุขโขทัย เขต 1



ฉบับที่ 23/2565 วันที่ 19 มีนาคม 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดคู้งยาง

สพป.สุโขทัย เขต 1



ประเมินห้องเรียนคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

นายอลงกรณ์ หงษ์ผัวช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียน



วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 นำโดยนายอลงกรณ์ หงษ์ผัวช่วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดคู้งยาง ร่วมต้อนรับ นายกฤษฎา แจ่มทุ่ง ผอ.รร.บ้านหนองกระดิ่ง นายธวัชชัย อินทะเสาศรี ผอ.รร.บ้านหนองกระทุ่ม และนางสาวบุญยีน กันจิตร ศึกษาานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 มาประเมินคุณภาพผู้บริหารสู่โรงเรียนคุณภาพ คุณภาพครูสู่ห้องเรียนคุณภาพ และการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการศึกษา SKT1 HAPPY Model “กายภาพที่ดี สุขภาพที่ดีขึ้น”

ทางโรงเรียนวัดคู้งยาง ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ให้คำชี้แนะ แนะนำเป็นแนวทางในการพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดต่อไป

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
โรงเรียนวัดคู้งยาง



โรงเรียนวัดคู้งยาง-โรงเรียนสุจริต,
โรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3



วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2567

นายปิ่นศิลาพิชัย นุ้ยเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มเครือข่ายรุ่มน้ำยม
นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางชัย(พรหมมาประชาสรรค์) นายปิ่นศิลาพิชัย นุ้ยเงิน พร้อมด้วยคณะ
ครู ขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมิน นางบำรุงรัตน์ เจนนาวิน ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
ประธานกรรมการ นางสาวฉวีรา สำคัญ ผอ.โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ กรรมการ และนางสมปอง ราษี ศึกษาธิการ
กรรมการและเลขานุการ สำหรับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ได้ให้
คำชี้แนะแนวทางการพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้





จดหมายข่าว

โรงเรียนบ้านวังวน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

โครงการคาราวานร่วมใจ เปิดเทอมใหม่ตรวจเยี่ยม 100%

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567



นางสาวสุวารี วงศ์คำจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังวน



วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนบ้านวังวน นำโดยนางสาวสุวารี วงศ์คำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้การต้อนรับ นางบำรุงรัตน์ เจนนาวิน ผอ.กลุ่มศึกษานิเทศก์ และนางสาวกมลนัฐ จันทนจินดา ศึกษานิเทศก์ ตามโครงการคาราวานร่วมใจ เปิดเทอมใหม่ตรวจเยี่ยม 100% สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ภาคเรียนที่ 1/2567 ซึ่งได้เข้าตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตามเรื่องการพัฒนาคุณภาพและสภาพแวดล้อม การขับเคลื่อนนโยบายสู่ชาติมีความสุข ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่ ที่มีความพร้อมสะอาดและปลอดภัย และได้มอบต้นทองอุไรให้กับทางโรงเรียน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับ ผู้บริหาร และคณะครู



ประเด็นที่ ๒ การมีส่วนร่วม ด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาและส่งเสริม ให้สถานศึกษามีเครือข่ายการพัฒนาการศึกษา หลายเครือข่ายการศึกษา เช่น ร่วมทำบันทึกข้อตกลงกับวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการสนับสนุนพัฒนาทักษะด้านดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย ดนตรีสากล ให้กับนักเรียน และบุคลากรในสังกัดทำให้นักเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาทักษะด้านดนตรีไทย และจะดำเนินการต่อยอดในทุกปี การศึกษา การเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โดยมีผลจากการมีส่วนร่วม ทำให้ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะอย่างหลากหลาย รวมถึงสนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนบุคลากร ในการร่วมพัฒนาการศึกษา และ ต่อยอดขยายผลกิจกรรมต่างๆ ไปสู่สถานศึกษาอื่น ๆ เป็นวงกว้างด้านงานวิชาการ ดังภาพที่ประกอบ





Sukhothai Primary Educational Service Area Office 1

นายอารีย์ วรรณชัย รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1

นายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1

นายวีระ ทุมไม้ รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1

นายวัลลภ วิบูลย์กุล ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1

รักสุดหัวใจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

SKT1 NEWS
ฉบับเดือนมกราคม 67



ร่วมโครงการคณะมนุษยศาสตร์จิตอาสา ร่วมใจพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2567 นายวัลลภ วิบูลย์กุล ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 พร้อมด้วยนายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมโครงการคณะมนุษยศาสตร์จิตอาสา ร่วมใจพัฒนาท้องถิ่น จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต ด้านวิชาชีพ(Hard Skills) และทักษะชีวิตสังคม(Soft Skills) และร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียน บ้านวังขวัญ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย



Sukhothai Primary Educational Service Area Office 1

นายอารีย์ วรรณชัย รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1	นายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1	นายวีระ ทุมไม้ รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1	นายวัลลภ วิบูลย์กุล ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1
---	---	--	---

รักสุดหัวใจ **สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1** **SKT1 NEWS**
ฉบับเดือนมกราคม 67



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2567 นายวัลลภ วิบูลย์กุล ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 พร้อมด้วยนายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 และตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ต.ป.น. ร่วมกิจกรรมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการศึกษา โดยการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กับวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ผู้ร่วมลงนามคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสร เอ็มโอด ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย



Sukhothai Primary Educational Service Area Office 1

นายอารีย์ วรรณชัย รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1

นายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1

นายวีระ พุ่มไฉ่ รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1

นายวัลลภ วิบูลย์กุล ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1

รักสุดหัวใจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

SKT1 NEWS ฉบับเดือนมกราคม 67



ร่วมพิธีเปิดและให้กำลังใจนักเรียน โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีไทยได้ 1 ชั้น

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2567 นายวัลลภ วิบูลย์กุล ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 พร้อมด้วยนายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 นางบำรุงรัตน์ เจนนาวิน ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและ ประเมินผลการจัดการศึกษา และนายเยี่ยม ดั่นกลิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ต.ป.น. ร่วมพิธีเปิดและให้กำลังใจ นักเรียน ในโครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีไทยได้ 1 ชั้น ของวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย สถาบัน บันฑิตพัฒนศิลป์ ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย